

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

ณ กรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา

นายพิฑูร พุ่มทิวัญญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้นำ คณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา

ในการประชุมครั้งนี้ นาย Hafnaoui Amrani ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุม และกล่าวขอบคุณเลขาธิการรัฐสภาปานามา ในฐานะประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ บทบาทของคณะกรรมการในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการบริหารของรัฐสภา การกล่าวถ้อยแถลงต่อรัฐสภาโดยหัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขของประเทศที่มาเยือน การปลดจากสมาชิกภาพของสองสภาในรัฐสภาสหราชอาณาจักร บทบาทของการบริการรัฐสภาในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ การขาดคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาจากการละทิ้งหน้าที่ และเหตุการณ์สำคัญและงานในช่วงรัฐสภาหมดวาระและปิดสมัยประชุมสภา เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมนันทนาการซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมฯ ในการประชุม ณ ประเทศเจ้าภาพนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมคลองปานามาและเยี่ยมชมประตูกั้นน้ำ Miraflores ในการนี้ นาย Wigberto Quintero เลขาธิการรัฐสภาปานามา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร Miraflores Visitors Center

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ว่างอยู่ ๒ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ นาย Vladimir Svinarev เลขาธิการสภาสหพันธรัฐรัสเซีย และนาย Austin Zvoma เลขาธิการรัฐสภาซิมบับเว

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และ  
นางอุมาสีว์ สอาดเอี่ยม รองเลขาธิการสภาผู้แทน  
ราษฎร ในฐานะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม  
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ณ กรุงปานามา



คณะผู้แทนไทยร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าร่วม  
ประชุมบนเรือที่ล่องในคลองปานามา ก่อนถึง  
ประตูกั้นน้ำ Miraflores และร่วมงานเลี้ยงอาหาร  
กลางวัน ณ อาคาร Miraflores Visitors Center โดยมี  
เลขาธิการรัฐสภาปานามา เป็นเจ้าภาพ

